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ตราบใดที่เรามีชีวิต เราสามารถหวังและเปดตัวเราเองสูอนาคต ความหวังเปน

เหตุผลประการหนึ่งที่ทําใหเราตองตื่นนอนในตอนเชา เปนตัวกําหนดรูปแบบและ

แนวทางในการดําเนินชีวิตของเรา หลายคร้ังความหวังกอใหเกิดความเจ็บปวดได

เหมือนกัน เพราะเมื่อเราหวัง เรากําลังมองไปยังสิ่งที่ยังไมไดเกิดข้ึน บางคนเลือกที่

จะหยุดหวังโดยถือตามคําแนะนําที่วา“อยาหวังสิ่งใด แลวทานจะไมผิดหวัง” แต

จริง ๆ แลว คนที่มีชีวิตอยูโดยปราศจากความหวัง ก็ไมตางจากคนที่ตายไปแลว 

เชนเดียวกับความคิดของคนจํานวนหนึ่งที่สิ้นหวัง เมื่อมองกางเขนในแงสัญลักษณ

แหงการสาบแชงจากพระเจา เปนการลงโทษดวยความตายที่ปาเถ่ือน แตพระเจา

ไดทรงสงพระบุตรสุดที่รักของพระองคลงมารับทรมานและความตายบนกางเขน 

ในพระเยซูเจาเรามองเห็นพระเจาผูทรงถูกทรมาน และถูกตรึงกางเขนเพื่อเปนสินไถสําหรับคนจํานวนมาก พระเยซู

เจาทรงกระทําสิ่งที่หลายคนตองการหลีกเลี่ยง พระองคทรงรับทรมานอยางแสนสาหัสเพื่อคนอ่ืนจะไดเปนอิสระ 

พระองคทรงยอมรับการถูกปฏิเสธและความทุกขยากลําบาก ซึ่งเปนสัญลักษณของกางเขนดวยเต็มพระทัย  ในพระ

เยซูเจาเรารูวาพระเจาไมไดทรงผลักไสหรือขับไลไสสงเรา ที่เสียสถานะพระหรรษทานไปเพราะบาป แตทรงแบกเราไว 

พระองคทรงยอมรับสิ่งที่เราตองการหลีกเลี่ยง ไมวาจะเปนความรับผิดชอบสําหรับบาปของเรา ความเกลียดชังของเรา 

ความรุนแรงของเรา ความดื้อดึงและดันทุรังของเรา ไวเปนภาระของพระองคเอง พระเยซูเจาทรงนบนอบและยอม

จํานนตอพระประสงคของพระเจา เพื่ออุทิศตนรับใชมนุษยชาติจนถึงที่สุดดวยการสละชีวิตบนกางเขน ความหวังเกิด

จากความรักยิ่งใหญของพระเจา ผูทรงยอมสละแมแตพระบุตรเพียงพระองคเดียวลงมา เพื่อไถกูเราดวยการ

สิ้นพระชนมบนกางเขน  ดวยเหตุนี้เอง ในการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจา ความหวังจึงไดทอแสงข้ึนมาอีก
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